
ตลาดรถบรรทุกใหญ’60 ติดลบแรง 6.3% ในขณะที่

คายวอลโว กรุปโตสวน 5%

ตลาดรถบรรทุกใหญ’60 ติดลบแรง 6.3% ในขณะที่คายวอลโว กรุปโตสวน 5%

• ผลพวงจากการเปิ ดตัวโครเนอร กระตุนยอดโต 5%

• ภาพรวมตลาดหดเพราะภาคเอกชนรอรัฐบาลเดินหน าโครงการกอสรางสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ตลาดรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญในปี พ.ศ. 2560 หดตัวถึง 6.3% ดีกวาที่เคยคาดการณ ไวในชวงกลางปี

วา ณ สิน้ปี ตลาดนาจะหดตัวลงแรงถึงประมาณ 10-12% ทัง้น้ีสิ่งที่เอื้อใหตลาด กลับมากระเตื้องขึ้นในชวงครึ่งปี

หลังมาจากการอัดแคมเปญของแตละคาย แตเน่ืองจากผลการลงทุนภาครัฐในดานการกอสรางสาธารณูปโภค ยังมี

ความคืบหน าน อยกวาที่คาดหวังจึงดันตลาดโตเป็น บวกไมได

นายกําลาภ ศิริกิตติวัฒน ประธานกรรมการ บริษทั วอลโว กรุป (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นผูผลิต และจัดจําหนาย

รถบรรทุกวอลโว ทรัคส และยูดี ทรัคส เปิดเผยวาตลาดรถบรรทุกขนาดใหญและขนาด กลางเมื่อปีที่แลว หดตัวลง

ประมาณ 6.3% จาก 25,178 คันในปี 2559 มาเป็น 23,600 คันในปี 2560 โดย รถบรรทุกขนาดใหญลดลงประมาณ

5.1% จาก 17,172 คันในปี 2559 มาเป็น 16,293 คันเมื่อปีที่แลว ในขณะที่รถบรรทุกขนาดกลางลดลงมากถึง 8.

7% จาก 8,006 คันในปี 2559 มาเป็น 7,307 คัน เมื่อปีที่แลว

“ปีที่แลว เราเคยคาดการณไวชวงกลางปีวาตลาดนาจะหดตัวลง ดวยการลงทุนภาคเอกชนที่ลดลง การใช จายภาค

รัฐในการกอสรางขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน อยเราจึงเชื่อมัน่วาตลาดจะดิ่งลงในอัตราที่ 10-12% แตมันก็ไมไดเป็น

ไปตามที่เราคาดการณไว กลับดีขึ้นกวาที่คิดดวยเพราะรถบรรทุกแตละคาย ตางดันรถรุนใหม ๆ แคมเปญทัง้งาน

ขาย งานบริการออกมานําเสนอ เพื่อดันยอดขายใหไดตามเป า” นายกําลาภ กลาว

อยางไรก็ตาม ในปีน้ีเริ่มมีสัญญาณที่เป็นบวกมากขึ้นโดยเฉพาะโครงการกอสรางสาธารณูปโภคที่รัฐบาล โดย ฯพณฯ

นายกรัฐมนตรี ไดลงนามคําสัง่ตามมาตรา 44 เมื่อปลายปี ที่แลวใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรง จัดทําผังพื้นที่ระเบียบ

เศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ Eastern Economics Corridor (EEC) ใหเสร็จภายใน เดือนกรกฎาคม 2561ซึ่ง

นโยบายน้ีเป็นที่จับตามองของนักลงทุนจากตางประเทศ โดยเฉพาะนักลงทุนจากประเทศจีน ซึ่งหากเป็นไปตาม

คําสัง่รัฐบาลมาตรา 44 ก็จะสรางความมัน่ใจใหแกนักลงทุนทัง้ในประเทศ และตางประเทศ

“เราตองยอมรับนะครับวาเมื่อปี 2559 ตลาดโตมาถึง 8% แตเมื่ออุตสาหกรรมการกอสรางและการอุปโภค บริโภค

ภายในประเทศไมเป็นไปตามที่คาดการณไวทําใหมีการชะลอคําสัง่ซื้อรถบรรทุกเพราะรถที่สัง่ซื้อไป ยังคงวิ่งไมเต็ม

ประสิทธิภาพ จึงไมจําเป็นตองเรงสัง่ซื้อรถใหมในปีที่ผานมา” นายกําลาภ กลาว
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นายกําลาภ กลาววาสําหรับวอลโว กรุป นัน้ มียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 5% จาก 1,191 คันเมื่อปี 2559 มาเป็น

1,251 คันเมื่อปีที่แลว โดยแบงเป็นรถวอลโว ทรัคส 365 คัน และรถยูดี ทรัคส 895 คัน ซึ่งถือวา ดีกวาตลาดโดย

รวมที่มีอัตราเติบโตติดลบประมาณ 6.3% ทัง้น้ีเป็นผลจากการเปิดตัวรถบรรทุกขนาดกลาง ยูดี โครเนอร เมื่อตนปีที่

แลว

นายกําลาภ กลาววาปัจจัยเสริมที่จะมีสวนกระตุนตลาดรถบรรทุกในปี น้ีคือการเรงเดินหน า EEC การ คาดการณ

ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจที่กระทรวงการคลังคาดไวในปี น้ีจะเติบโตถึง 4.2% รวมไปถึง ตัวเลขการเติบโต

ของการสงออกมีการปรับเป าปีน้ีเพิ่มขึ้นเป็น 6.6% จากที่เคยกําหนดไวที่ 5.7% และ ตัวเลขนักทองเที่ยวที่คาดวา

จะเพิ่มขึ้นเป็น 38.2 ลานคนเติบโต 8% และรายไดจากภาคการทองเที่ยวแตะ ระดับ 2.05 ลานลานบาท เพิ่มขึ้น

12.6% ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมาก

“สิ่งเหลาน้ี เรามองวาเป็นปัจจัยบวกตอภาพรวมทางเศรษฐกิจที่จะมีสวนกระตุนใหเกิดการจับจายใชสอย รวมไปถึง

แนวโนมราคาสินคาโภคภัณฑที่กําลังอยูในชวงขาขึ้น ซึ่งเราหวังวาจะกระตุนใหเกิดการสัง่ซื้อ รถบรรทุกใหญเพิ่มขึ้น

ดวย โดยเรามองวาตลาดนาจะมีการเติบโตที่ 5% สอดคลองกับการเติบโตเศรษฐกิจ แตก็ยังมีปัจจัยที่ตองจับตามอง

คือการเลือกตัง้ในประเทศไทย แนวโนมอัตราดอกเบีย้ขาขึ้น เป็ นสิ่งที่เรา ตองจับตามองอยางใกลชิด” นายกําลาภ

กลาว

ทางดานนายสาววิลาวัลย วิศปาแพว รองประธานกรรมการฝ  ายการตลาดและงานสนับสนุนการขาย กลาว เพิ่มเติม

วาธุรกิจรถบรรทุกในขณะน้ีกําลังเผชิญกับความทาทายการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี เชนเดียวกับธุรกิจมาก

มาย โดยเฉพาะยานยนตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งวอลโว กรุป ไดใหความสําคัญ ตอเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม

“ลาสุด เราไดมีประกาศที่ประเทศสวีเดนวาในปีน้ี เรามจะเริ่มทดลองนํารถบรรทุกที่ใชพลังงานไฟฟ า 100% ออกใช

งานและปีหน าจะเริ่มทําการตลาดในทวีปยุโรปกอน ถือเป็นการเตรียมพรอมที่จะรับมือกับโลก เทคโนโลยียานยนต

แนนอน สิ่งเหลาน้ียอมจะมีผลตอการพิจารณาการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ สําหรับ ตลาดประเทศไทย” นางสาววิลา

วัลย กลาว


